

Số: 40/TB-TTHĐ

Ninh Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO
Kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trong 03 ngày từ 11 đến 13/7/2017. Kỳ họp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của HĐND tỉnh trong việc giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN tỉnh; xem xét 23 báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn; thảo luận các dự thảo nghị quyết, đề án và thông qua 20 nghị quyết.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, hoàn thành các nội dung của kỳ họp theo dự kiến. Chương trình kỳ họp được bố trí khoa học, hợp lý, dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tọa điều hành kỳ họp chủ động và linh hoạt. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, các phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp. Kết quả cụ thể như sau:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, HĐND tỉnh thống nhất nhận định: Bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sáng suốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, của quân và dân trong tỉnh, do đó, kinh tế - xã hội năm 2017 tiếp tục ổn định và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: *Tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 7,95%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp tăng mạnh; sản xuất nông nghiệp vượt qua khó khăn do bão lũ, giữ vững tốc độ tăng trưởng; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt, được Trung ương và nhân dân đánh giá cao; phong trào xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đã có thêm 20 xã và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 80 xã, bằng 67,2% tổng số xã; dịch vụ, du lịch phát triển khá. Văn hóa - xã hội có tiến*

bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, đối ngoại được mở rộng; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và có nhiều điểm sáng. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Đã có 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND đã thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế: Chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn; đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn đầu tư cho một số công trình trọng điểm của tỉnh chưa được thực hiện; còn tăng nợ XDCB ở cấp huyện và trong xây dựng nông thôn mới; việc nhân rộng mô hình có hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp còn ít; mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ giữa doanh nghiệp với nông dân chưa thực sự phát triển. Tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường vẫn còn xảy ra.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là tình hình tệ nạn xã hội; việc khiếu kiện, tố cáo, khiếu nại về công tác quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn tiềm ẩn phức tạp; vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa thực thi đúng chức trách, nhiệm vụ, năng lực yếu, còn sách nhiễu, phiền hà khi thực thi công vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; việc rà soát, cải cách thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra. Đây là những vấn đề cần được xem xét, rút kinh nghiệm để việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đạt kết quả tốt hơn.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, HĐND tỉnh thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là: Phát triển mạnh kinh tế trên cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tập trung cho các ngành, các sản phẩm chủ lực; phát huy tối đa các cơ chế chính sách của tỉnh. Nâng cao tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp và dịch vụ; phát triển nông nghiệp ổn định gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chú trọng hiệu quả công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tập trung xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường tại các khu vực kinh tế có tiềm năng theo quy hoạch. Thực hiện tốt cơ chế quản lý đầu tư, quản lý ngân sách. Tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 1.050 năm thành lập nhà nước Đại Cồ Việt. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Cùng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

công tác điều hành, quản lý nhà nước của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở; phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2. Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND khóa XIV.

HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của UBND tỉnh trong việc chỉ đạo giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri. Tuy nhiên, một số nội dung chưa đạt được kết quả rõ nét, hiệu quả còn hạn chế; có vấn đề chưa giải quyết dứt điểm. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri tại các kỳ họp trước và kỳ họp thứ 5, báo cáo HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

3. Về việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn

Việc thảo luận ở tổ và ở hội trường được thực hiện sôi nổi, nghiêm túc, có chất lượng. Có 35 lượt đại biểu phát biểu thảo luận tổ, 07 đại biểu đại diện cho tổ phát biểu thảo luận tại Hội trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Qua thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, hội quần chúng, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong tỉnh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2017.

Thảo luận về các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đa số các đại biểu thống nhất và đánh giá sự cần thiết của việc ban hành các nghị quyết được các cơ quan đề nghị thông qua tại kỳ họp. Đây là những quyết sách quan trọng nhằm cụ thể hoá chủ trương của Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tiễn của tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã được tiến hành công khai, dân chủ, trách nhiệm, với tinh thần xây dựng, đối thoại thẳng thắn. HĐND tỉnh đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng 06 sở, ngành trả lời chất vấn về 18 nội dung đã được tổng hợp và 12 vấn đề mà Chủ tọa và các vị đại biểu trực tiếp trao đổi, chất vấn tại Hội trường là những vấn đề mà cử tri, nhân dân rất quan tâm như: vấn đề xử lý sai phạm đối với công trình chưa được cấp phép xây dựng, chưa đúng giấy phép đầu tư; việc xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các khu công nghiệp và khu dân cư; tình trạng quá tải số lớp/trường, số học sinh/lớp xảy ra ở hầu hết các huyện, thành phố, nhất là cấp học mầm non trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý, xử lý sai phạm trong khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn... HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đạt kết quả các nội dung đã cam kết khi trả lời chất vấn tại kỳ họp; báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp thường lệ giữa năm 2018; đồng thời giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri trong tỉnh giám sát việc thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn.

4. Về các nghị quyết của kỳ họp

HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 20 nghị quyết sau đây:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
2. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016.
3. Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.
4. Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.
5. Nghị quyết về việc phân chia 100% cho Ngân sách tỉnh (bao gồm cả 15% trích quỹ phát triển đất) nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất 196 lô Khu đô thị mới Đường Vòng, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp.
6. Nghị quyết về việc quy định một số chính sách đặc thù áp dụng cho huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn.
7. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Ninh Bình”.
8. Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018.
9. Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018.
10. Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2017.
11. Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
12. Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2017.
13. Nghị quyết về Quy định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
14. Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
15. Nghị quyết về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
16. Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho đối tượng thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (*không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế*) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
17. Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với một số chuyên gia đã có đóng góp

đặc biệt đối với sự phát triển văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao của tỉnh Ninh Bình.

18. Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

19. Nghị quyết về việc sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày ở vùng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trường phổ thông thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý.

20. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV, Thường trực HĐND tỉnh thông báo đến các đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan trong tỉnh để tuyên truyền về kết quả kỳ họp và vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Báo Ninh Bình, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu VT, phòng TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Mai Hoa

**UBND HUYỆN NHO QUAN
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND**

Số: 179 /SY-VP

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- Đảng ủy, TT HĐND và UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu: VT.

SAO Y BẢN CHÍNH

Nho Quan, ngày 25 tháng 12 năm 2017

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thành Trung